
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕63 
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

----------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
     1) นายเสน่ห์  บุญน้อย   ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

2) นายวีรพล  สุทธิเพชร  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
3) นายนพพร      ชนะภัย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
4) นายสมคิด  หมื่นกล้า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
5) นายนิกร  ทองลิ่ม   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
6) นายอุดม  ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
7) นายชาตรี    หลีเจี้ย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
8) นายนพดล  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
9) นายสมญา  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 

     10) น.ส.เบญจมาศ ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
         11) นายสมชาย      ชูเหล็ก   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายสวัสดิ์  ตันเก่ง   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
2) นายกิตติพงศ ์ กิจภูวดล  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
3) นายสิริธร  บัวแก้ว   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
4) นายจุฬา  เทียนครบ  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
5) นางสาววลัยลักษณ์  โสภณพิเชฐ  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
6) นายอนิวรรตน์  ไชยรัตน์ธนโชค  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก (เลขานุการ) 
7) นายสุขเกษม          สมบัติ   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
8) นายวัชรากร  เดชประดิษฐ์  ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
9) นายสมหมาย บุญลอย   ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยกองการศึกษา 
10)  นายสามารถ  ภักดีรัตน์  ต าแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11)  นางสาวศริญญา  กุลวิจิตรรังสี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
12)  นายปิต ิ  ตันสกุล   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

     
เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
 
นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ตามมติประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 

2563 โดยก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖3  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
ประธานสภาได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 1/๒๕๖3 ในวัน พฤหัสบดี ที ่25 มิถุนายน ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้วนะครับมี
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน จากจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด 



๒ 

 

จ านวน 11 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญท่านประธานสภาด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ เชิญครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) มีอยู่ 1 เรื่องนะครับ ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ กับ 2 เจ้าหน้าที่ ที่

สอบได้และเลื่อนต าแหน่งนะครับ  
1.นายสมหมาย บุญลอย นักวิชาการศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก สอบ
ได้ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก กับ  
2 นายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สอบได้ ต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  ๒๕63 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ขอเชิญเลขานุการสภาครับ 
นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ขออนุญาตท่านประธานนะครับ รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 
๒๕63 ประชุม 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่ว
ป่า จังหวัดพังงานะครับ ในรายงาน มี 26 หน้านะครับ  มีผู้มาประชุม 
จ านวน 10 ท่าน  ในหน้านี้ ผมขอแก้ไข ผู้มาประชุม จ านวน 10 ท่าน  ผู้ไม่
มาประชุม 1 ท่าน คือ นายชาตรี หลีเจี้ย ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก เขต 1 ขอเพ่ิมเติมที่รายงานการประชุม พิมพ์ตกไปนะครับ มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 12 ท่าน เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. มีใครแก้ไขอะไรอีกไหมครับ 
ต่อไป หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี 
นะครับ หน้าเดียวกัน ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2562 ตั้งแต่หน้าที่ 2 ถึง หน้าที่ 3  มติที่ประชุม สภาเทศบาล
เห็นชอบ/รับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่        
1/๒๕62 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕62 ด้วยเสียงเอกฉันท์ (รับรอง 10 
เสียง/ไม่รับรอง – เสียง /งดออกเสียง – เสียง) ในหน้าเดียวกัน ระเบียบวาระ
ที่ 3 เรื่องด่วนพิจารณา ไม่มี และ ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติค้างพิจารณา ไม่มี      
มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมครับ ถ้าไม่มี ในหน้าเดียวกัน ระเบียบวาระที่ 
๕ ญัตติเสนอใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ  5.1 ญัตติเสนอ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคักสมัย
สามัญประจ าปี 2563 และสมัยแรก ประจ าปี 2564 ตั้งแต่ หน้าที่ 3 ถึง 
หน้าที่ 4 มติที่ประชุม สภาฯ เห็นชอบ  
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2563 มีก าหนด 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม   2563 มีก าหนด 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1   ธันวาคม  2563 มีก าหนด 30 วัน 



๓ 

 

ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีก าหนด 30 วัน 
ด้วยเสียงเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง/ไม่เห็นชอบ – เสียง/งดออกเสียง - 
เสียง) 

 และในหน้าที่ 4 หน้าเดียวกัน ญัตติเสนอใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ  5.2 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  2 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ หน้าที่ 4 ถึง หน้าที่ 8 มติที่ประชุม  

 สมาชิกสภาฯ อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ดังนี้ 
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.และท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักน้ า 
ซอยเลียบคลองบางเนียง หมู่ที่ 5  จ านวน  99,200 บาท  
สภาอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ (อนุมัติ 10 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออก
เสียง - เสียง)  
(2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล. ซอยหาดนางทอง หมู่ที่ 7 
จ านวน   149,300  บาท สภาอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ (อนุมัติ 10 เสียง/
ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง - เสียง)  
 
ต่อไป ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเสนอพิจารณา  
5.3 ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
คึกคัก เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทน การตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคาร พ.ศ. ....     ในหน้าที่ 8 และในหน้าที่ 9 มติที่ประชุม สภา
เทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ (อนุมัติ 10 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง - เสียง) ใน
หน้าที่ 9 เช่นเดียวกัน วาระรับหลักการ ถึงหน้าที่ 11 และในหน้าที่ 11 มติ
ที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียงเอก
ฉันท์ (รับหลักการ 10 เสียง/ไม่ รับหลักการ– เสียง/งดออกเสียง - เสียง) 
และในหน้าเดียวกัน วาระแปรญัตติ 

 มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  
(เห็นชอบ 10 เสียง/ไม่เห็นชอบ  – เสียง/งดออกเสียง - เสียง) และในหน้า
เดียวกัน วาระลงมติ ตั้งแต่ หน้าที่ 11 และในหน้าที่ 12 มติที่ประชุม  ส ภ า
เทศบาลต าบลคึกคัก เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคึกคัก เรื่อง การ
ก าหนดค่าตอบแทน การตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 
....  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  (เห็นชอบ 10 เสียง/ไม่เห็นชอบ  – เสียง/งด
ออกเสียง - เสียง) และในหน้าเดียวกัน ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเสนอ
พิจารณา  

 5.4 ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
คึกคัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.  .... ตั้งแต่
หน้าที่ 12 ถึง หน้าที่ 13 มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติ ให้
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคึกคัก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง



๔ 

 

หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....  สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียงเอก
ฉันท์ (อนุมัติ 10 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง - เสียง) และในหน้า
เดียวกัน วาระรับหลักการ ตั้งแต่ หน้าที่ 13 ถึงหน้าที่ 18 มติที่ประชุม สภา
เทศบาลต าบลคึกคัก มีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (รับหลักการ 
10 เสียง/ไม่รับหลักการ – เสียง/งดออกเสียง - เสียง) ต่อไปวาระแปรญัตติ 
ในหน้าที่ 18 มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก เห็นชอบ ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์  (เห็นชอบ 10 เสียง/ไม่เห็นชอบ  – เสียง/งดออกเสียง - 
เสียง) และในหน้าเดียวกัน วาระลงมติ มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคักมี
มติ เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคึกคัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....   ด้วยเสียงเอกฉันท์ (เห็นชอบจ านวน 10 
เสียง /ไม่เห็นชอบ ไม่มี /งดออกเสียง) ในหน้าเดียวกัน  

 5.5 ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
คึกคัก เรื่อง ตลาด พ.ศ. ... ตั้งแต่หน้าที่ 18 ถึงหน้าที่ 19 มติที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคึกคัก 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. ....  สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (อนุมัติ 
10 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออกเสียง - เสียง) และในหน้าเดียวกัน วาระ
รับหลักการ ตั้งแต่หน้าที่ 19 ถึง หน้าที่ 21 มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบล
คึกคัก มีมติรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคึกคัก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 
....  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (รับหลักการ 10 เสียง/ไม่ รับหลักการ – 
เสียง/งดออกเสียง - เสียง) ในหน้าที่ 21 วาระแปรญัตติ ตั้งแต่ หน้าที่ 21 ถึง 
หน้าที่ 22 มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคักมีมติ เห็นชอบ อัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต ดังนี้  
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต ตามที่ผู้แปร
ญัตติเสนอ  คือ  
(ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีจ านวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน
หนึ่งร้อยแผง ฉบับละ 4,000 บาท  

  (ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีจ านวนแผงค้าในตลาดเกิน
กว่าหนึ่งร้อยแผง ฉบับละ 7,000 บาท  

   (เห็นชอบ 7 เสียง/ไม่เห็นชอบ – เสียง/งดออกเสียง 3 เสียง) และในหน้า
เดียวกัน วาระลงมติ มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคักมีมติ เห็นชอบ ร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลคึกคัก เรื่อง ตลาด พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียงเอก
ฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง/ไม่เห็นชอบ – เสียง/งดออกเสียง - เสียง) ต่อไป ใน
ห้าเดียวกัน ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ตั้งแต่หน้าที่ 22 ถึงหน้าที่ 26 ปิด
ประชุม เวลา 17.00 น. มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับ ถ้าไม่มี 
เชิญท่านประธานครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕63 สมาชิกท่านใดรับรอง 
รายงานการประชุมให้ยกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม สภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/
๒๕63 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ด้วยเสียงเอกฉันท์ (รับรอง 11 
เสียง/ไม่รับรอง – เสียง /งดออกเสียง – เสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วนพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติที่ค้างพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติรายงานผลการวิจัย เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา: การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป 
มิตรภาพที่ 124 เพ่ือทราบ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ต่อไประเบียบวาระ 5.1ญัตติ รายงานผลการวิจัย เรื่อง การส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 เพ่ือทราบ เชิญท่านนายกฯครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผม นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบล
คึกคัก ขอน าเรียนที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติเสนอใหม่ ญัตติ 
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: 
การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 
ขอให้นักวิชาการศึกษา ชี้แจงครับ 

นายสมหมาย (นักวิชาการศึกษา) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมหมาย บุญลอย นักวิชาการศึกษา รักษา
ราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา กระผมขออนุญาตน าเรียนรายงาน
ความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในที่นี้หมายถึง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา       ปีการศึกษา 2564 คือเปิดภาคเรียนวันที่ 
18 พฤษภาคม 2564 จากการที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลคึกคักได้ให้
นโยบายด้านการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารมีแนวคิดที่จะรับ
การถ่ายโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาอยู่ในสังกัด
เทศบาลต าบลคึกคัก กระผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารให้ท าภารกิจ
ดังกล่าว โดยได้ไปท าการศึกษา วิเคราะห์ หรือความเป็นไปได้ ดังนั้นตลอด
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมานั้น ทางกองการศึกษาได้ท าแผนปฏิทิน เริ่มตั้งแต่
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ศึกษาคู่มือการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประเมินตนเองที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
การเงินการคลัง ดูงานการศึกษาที่เทศบาลต าบลกะทู้ ท าหนังสือแจ้งไปที่
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 ว่าจะรับโอนสถานศึกษา ในปี 2564 
เตรียมความพร้อมหนังสือแนวทางเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลคึกคักเห็นชอบใน
คราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2562 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลคึกคักเห็นชอบ หลังจากนั้นเทศบาล
ต าบลคึกคักก็จะด าเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ส ารวจความคิดเห็น ดังนั้น
การถ่ายโอนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 กล่าวโดยสรุป ดังนี้  ขั้นตอนที่  1. ต้อง
จัดเตรียมเอกสารแจ้งให้ทางเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกรอกข้อมูล ตามหนังสือในเบื้องต้น เรื่อง
ของแบบตัวชี้วัด คือ สถานศึกษา ผู้บริหาร รายได้ย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 
2560 - 2562 และรายได้ที่จัดสรรเฉพาะที่เก่ียวกับด้านการศึกษา 

 3. เทศบาลต าบลคึกคักจะต้องท าแบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
และผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในข้อ
นี้ผมได้ท าการวิจัยเรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการ
ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัด
เทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะ
รายงานให้ทราบครับ 

 4. เทศบาลจะต้องเสนอผู้แทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 3 ท่าน พร้อมเลขานุการ ให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะท างานร่วมกับ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา โดยมี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธาน ซึ่งท้องถิ่นจะต้องยื่นเพ่ือ
ขอรับการประเมินภายใน 180 วัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสิริธร 
บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะไหล ซึ่งได้ถ่ายโอนโรงเรียนเมื่อประมาณ ปี 2562 จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพังงา ได้พูดคุยแลกเปลี่ ยนปัญหา 
อุปสรรค ต่างๆ ชี้แจงแนวทาง ล าดับต่อไปผมขอเสนอรายงานผลการวิจัย 
เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาล
ต าบลคึกคัก ซึ่งเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบผมได้สรุปมาแล้ว ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ 

 1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา การถ่ายโอนโรงเรียน
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บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา 

 2. เพ่ือประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม การวางแผนด าเนินการด้าน
งบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สื่อ วัสดุและครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที่ สนามกีฬา ตลอดจนการจัดสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกแก่เด็ก
นักเรียน และครู และเพ่ือแบ่งเบาและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการ
ส่งลูกหลานไปเรียนนอกพ้ืนที่ต าบลคึกคัก  
4. เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษามีคุณภาพทางวิชาการ ระดับปฐมวัย 
อนุบาล และประถมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่คุณภาพระดับสากล อาทิเช่นการ
เปิดหลักสูตร โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ในอนาคต จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.แสงดาว วงค์สาย ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้ช่วยใน
การตรวจเอกสารงานวิจัย ล าดับต่อไปเป็นวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัย
แบบส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและใช้
ในการศึกษาวิจัยและใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรและ
ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนที่
อาศัยหรือท างานในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – 7 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา จ านวน 350 คน ต่อไปเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บข้อมูลจากตัวอย่างเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โดยใช้แบบสอบถามได้มา
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเครื่องมือที่ ใช้ใน
การศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิด โดยแบบสอบถามมีอยู่ 3 ส่วน 
ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
แสดงความคิดเห็นจะก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสีย การพัฒนายกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา การด าเนินการพัฒนาเปิดหลักสูตรต่างๆ และความวิตก
กังวลอะไรหรือไม่เกี่ยวกับการถ่านโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้าน
ปากวีป มิตรภาพที่ 124 ส่วนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ซึ่งผู้วิจัยจะน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อเสนอคณะผู้บริหาร สภาท้องถิ่น ในการก าหนดและทิศทางใน
การวางแผนการพัฒนา เมืองเขาหลัก เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับ
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โลก ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ าอุปโภค และบริโภค ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพชีวิต และสาธารณสุข ด้านส่งเสริมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
เขาหลัก และด้านอ่ืนๆ ส่วนต่อมาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและใช้
พรรณนาในผลการศึกษา และหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้
วิเคราะห์ และอธิบายความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ใช้การ
แจกแจงความถี่และร้อยละ เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 350 คน ในแบบสอบถาม ตามรางที่ 1 มี
ชื่อ –นามสกุล ที่อยู่  ข้อมูลส่วนตัว ตารางที่  2 หน่วยงานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประชาชนทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม 225 คน ร้อย 60.6 
มากที่สุด ตารางที่ 3 สถานที่ตั้งบ้านพัก ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการใน
พ้ืนที่ต าบลคึกคัก ก็พยายามเฉลี่ยทั้ง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตารางที่ 4 เพศ เพศ
ชาย 112 คน ร้อยละ 32 เพศหญิง 238 คน ร้อยละ 68 ตารางที่ 5 อายุ 
ตั้งแต่ต่ ากว่า 12 ปี - 50 ปีขึ้นไป ตารางที่ 6 อาชีพ ตารางที่  7 ระดับ
การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึง ปริญญาโท 
และอ่ืนๆ ตารางที่ 8 ระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลคึกคัก ตั้งแต่ต ากว่า 5 ปี 
ถึง มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบล
คึกคักมากกว่า 20 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 156 คน ร้อยละ 44.6    
ตารางที่ 9 ภูมิล าเนา เน้นจ านวนประชาชนต าบลคึกคักเป็นหลัก ตารางที่ 
10 ข้อคิดเห็นในสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 
124 ในปัจจุบัน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะด าเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับปฐม 2 ปี  – 3 ปี  ระดับชั้นอนุบาล 4 ปี  – 6 ปี  และ
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 มา
สังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ปรากฏว่า 350 คน เห็น
ด้วยให้โอนโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบล
คึกคักจ านวน 320 คน ร้อยละ 91.4 ไม่เห็นด้วย จ านวน 16 คน ร้อยละ 
4.6 ตารางที่ 11 ในความคิดเห็น ท่านคิดว่าการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
จะก่อให้เกิดผลดี และผลเสียอย่างไรบ้างตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ความพร้อม
ด้านงบประมาณ จ านวน 193 ร้อยละ 31.2 ความพร้อมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 138 ร้อยละ 22.3 ลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง จ านวน 95 ร้อยละ 15.4  มีผลดีมากกว่าผลเสีย จ านวน 132 
ร้อยละ 21.4 มีผลเสียมากกว่าผลดี ผลดีและผลเสียพอพอกัน จ านวน 16 
ร้อยละ 2.6 ไม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 33 ร้อยละ 5.3 อ่ืนๆจ านวน 11 
ร้อยละ 1.8 ได้แก่ ขาดข้อมูลข้อดี -ข้อเสียของการปรับเปลี่ยนหรือไม่
ปรับเปลี่ยน ช่วยลดงบประมาณของรัฐบาล จะเกิดผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร 
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ตารางที่ 12 ตามแบบสอบถามในความคิดเห็นของท่าน เมื่อมีการถ่ายโอน
สถานศึกษาฯ แล้วเสร็จ สิ่งส าคัญที่จะให้เทศบาลต าบลคึกคักด าเนินการ
พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 
124 ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ยกตัวอย่างอาคารเรียน จ านวน 156 ร้อยละ 
11.6 ห้องสมุด จ านวน 94 ร้อยละ 7 โรงอาหาร จ านวน 100 ร้อยละ7.4 
สนามกีฬา กลางแจ้งและในร่ม จ านวน 133 ร้อยละ 9.9 และที่มากที่สุดคือ
ครูผู้สอน ต้องครบทุกวิชาเอก จ านวน 221 ร้อยละ 16.4 และที่มีความ
คิดเห็นจ านวนมาก คือการจัดหารถบริการรับ-ส่ง จ านวน 112 ร้อยละ 8.3  
ตารางที่ 13 ในความคิดเห็นของท่าน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ที่จะให้
เทศบาลต าบลคึกคักด าเนินการพัฒนาเปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อได้รับการถ่าย
โอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ปรากฏว่าใน 3 อันดับแรกที่
ตอบมากที่สุดอยากให้โรงเรียนเปิดหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จ านวน 254 ร้อยละ 56.3 เปิด
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) จ านวน 112 ร้อยละ 24.8 เปิดหลักสูตร Mini 
English Program (MEP) จ านวน 53 ร้อยละ 11.8 ตารางที่ 14 ท่านมี
ความวิตกกังวลอะไรหรือไม่เกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก ไม่มีข้อ
วิตกกังวล จ านวน 282 ร้อยละ 80.6 มีข้อวิตกกังวล จ านวน 65 ร้อยละ 
18.5 ไม่ขอแสดงความคิดเห็น 3 ร้อยละ 0.9 ตารางที่ 15 ท่านมีความวิตก
กังวลด้านใด ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ มากที่สุดเป็นเรื่องของ ยังไม่แน่ใจในการ
จัดการศึกษาของเทศบาลต าบลคึกคัก จ านวน 40 ร้อยละ 28.4 เพราะเรา
ไม่ได้จัดการศึกษาประถมศึกษามาก่อนแต่เรามีแนวคิดที่จะรับถ่ายโอนมา 
รองลงมาคือ นโยบายของผู้บริหารนายกเทศมนตรี จ านวน 34 ร้อยละ 
24.1 งบประมาณจ านวน 33 ร้อยละ 23.4 และมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้อ
จ านวน 24 ร้อยละ 17 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
จะก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสียแต่ละด้านประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าเทศบาลต าบลคึกคักมีความพร้อมด้านงบประมาณ จ านวน 
193 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาคือ มีความพร้อมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 มีผลดี
มากกว่าผลเสีย จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และพบว่าประชาชน
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเมื่อมีการถ่ายโอนสถานที่ศึกษา
ฯ แล้วเสร็จ  สิ่งส าคัญที่จะให้เทศบาลต าบลคึกคักด าเนินการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 คือ ครูผู้สอน
ครบทุกวิชาเอก จ านวน  221 คน คิดเป็นร้อยละ 221 คิดเป็นร้อยละ 
16.4 ณ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มีนักเรียน 54 คน 
ครูผู้สอน 4 คน ครูกับนักเรียนมีจ านวนเกินเกณฑ์ ต่อมาเรื่องการจัดหารถ
บริการรับ-ส่ง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ห้องกิจกรรมดนตรีไทย 
ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
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7.5 และพบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่จะให้
เทศบาลต าบลคึกคักด าเนินการพัฒนาเปิดหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.3 รองลงมาคือ เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.8 เปิดหลักสูตร Mini English Program จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.8 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพ
ที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาพบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย ให้โอนโรงเรียนบ้านปากวีป
มิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.4 รองลงมาคือไม่เห็นด้วยให้โอนโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 
124 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และอ่ืนๆ จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 เพ่ือให้รายงานผลการวิจัยฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อยากให้ที่ประชุมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา เพ่ือที่ทางผมจะได้
น าไปด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายวีรพล (รองประธานสภาฯ) ขออนุญาตท่านประธานครับ กระผมนายวีรพล สุทธิเพชร รองประธานสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก ผมดูหน้าที่ 15 รายงานการวิจัย เรื่อง การส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปีการศึกษา 2564 ตรงข้อคิดเห็นในสภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 12 ในปัจจุบัน ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ที่จะด าเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย (2ปี -3
ปี) ระดับชั้นอนุบาล (4ปี-6ปี) และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียน
บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก ตรงข้อคิดเห็น
ที่ว่า ไม่เห็นด้วย ให้โอนโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 นั้น ท่านได้ถาม
เหตุผลมาด้วยหรือไม่ อย่างไร 

นายสมหมาย (นักวิชาการศึกษา) ขออนุญาตครับ ในส่วนของเหตุผลของความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยที่ท่านวีรพล 
สอบถามมานั้น ผมได้เก็บแบบส ารวจไว้แล้วครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นความ
กังวลเล็กน้อย ไม่ได้กระทบมาก และเกินเกณฑ์ตามเงื่อนไขและจากที่ผมได้ไป
ศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะไหลสอบถามเรามาว่าที่ดินของเรากี่ไร่ ผมได้ตอบไปว่า 75 ไร่ 
ประมาณ 37 ตารางวา ต่อไปสามารถน าไปพัฒนาอย่างอ่ืนได้อีก และท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะไหลได้ให้ค าแนะน าว่าเวลาถ่ายโอน
ทรัพย์สินจากที่ราชพัสดุมาเทศบาลนั้นต้องเขียนว่าเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาและเพ่ือการจัดการบริการสาธารณะตามภารกิจ อย่างที่ 2 ที่ชี้แนะ
มาคือ ในปีการศึกษา 2564 ถ้าเราถ่ายโอนโรงเรียน ผู้บริหาร 1 คน ครู 4 
คน และครูธุรการ จะต้องช่วยราชการให้กับท้องถิ่น 1 ปีการศึกษาคือดูแล
เรื่องการเรียนการสอนงบประมาณค่าอุปกรณ์ท้ังหมดศพฐ.จะเป็นคนจ่ายส่วน
ค่าอ่ืนๆเป็นเงินรายได้ของเทศบาลจัดสรรไป ส่วนครูและผู้บริหารไม่มีสิทธิ
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เป็นเจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้อ านวยการมี 2 คน คือ ผู้อ านวยการที่ เขตพ้ืนที่
การศึกษา กับผู้อ านวยการที่เทศบาลตั้งไปรักษาการจนกว่าท้องถิ่นจะให้
อัตราครูและผู้บริหารมาประจ า ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 5.1ญัตติ รายงานผลการวิจัย เรื่อง การ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 มีท่านใดจะสอบถามหรือให้ข้อชี้แนะ 
เชิญครับ   

นายสมชาย (สมาชิกสภาฯ เขต 2) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 
2 ผมมีประเด็นที่จะสอบถามเท่าที่ปัญหาการรายงานและวิจัยขั้นพ้ืนฐานของ
ท่านสมหมาย บุญลอย กับประชาชนในท้องถิ่นละเอียดพอสมควร แต่ปัญหา
ที่ผมจะสอบถามคือปัญหาปลายเหตุครับ 1. การที่เทศบาลต าบลคึกคักได้รับ
ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 มายัง
เทศบาลต าบลคึกคักแล้ว ถ้าเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนไม่ได้ตามจ านวน
หลักเกณฑ์ เป้าหมาย คณะกรรมการพื้นฐานจะสามารถปิดโรงเรียนได้หรือไม่
ครับ 

 2. หากสถานศึกษาของเทศบาลต าบลคึกคักได้เปิดการเรียนการสอนแล้ว 
ชาวต่างชาติ อย่างเช่น พม่า สามารถเข้าไปเรียนหนังสือได้หรือไม่ 

 3. พื้นที่ต าบลคึกคักเป็นพื้นที่ชุมชน แต่สถานที่การศึกษามีหลายโรงเรียน ผม
อยากจะให้ฝ่ายบริหารได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย (นักวิชาการศึกษา) ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอชี้แจงในสองประเด็นที่ท่าน สท.สมชาย
สอบถาม ประเด็นแรก ถ้าเด็กที่เข้ามาศึกษาไม่เป็นไปตามจ านวน ในส่วนนี้
เกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาระดับประถมศึกษา ครู 1 คน นักเรียน 25 คน 
ซึ่งจากข้อมูลที่ส ารวจเด็กอายุ 1-12 ปี จากทะเบียนราษฎร์ ณ ปัจจุบัน มี
จ านวนประชากรที่จะเข้าสู่ปี 2564-2566 และประชากรแฝงจ านวนมาก 
มากกว่าเด็กในพ้ืนที่ ดังนั้นการที่โรงเรียนจะปิดเพราะเด็กเข้ามาศึกษาน้อย 
ในระเบียบยังไม่มี ผมมีความเชื่อว่าถ้าเราจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ยิ่งเรามี
รถรับส่งปริมาณจ านวนก็จะมากขึ้น ผมไปดูที่เทศบาลเมืองกะทู้กับท่านายก 
เด็กมีประมาณ 50 กว่าคนตอนที่ถ่ายโอน ณ ปัจจุบันมีถึงหนึ่งพันคนเพราะ
โรงเรียนมีคุณภาพ ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างที่สองเด็กต่างชาติสามารถเข้ามา
เรียนได้ตามกฎหมายสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะ ขอบคุณครับ 

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก ซึ่ง
ควบคุมก ากับดูแลกองการศึกษาขอสรุปประเด็นที่ สท.สมชาย ได้สอบถาม
เพ่ิมเติมที่นายสมหมาย บุญลอย นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 3 ประเด็น ขอสรุปดังนี้ 

 1. ถ้าเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลต าบลคึกคักได้รับโอน
โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มาสังกัดเทศบาลต าบลคึกคักแล้ว ใน
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ภายภาคหน้าหากการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นจ านวนเด็ก จ านวนครู หรือ
มาตรฐานในการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่มี
อ านาจที่จะมาสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยผู้ที่
ควบคุมก ากับดูแลและสั่งการรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังหมด คือกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็
จะใช้ระเบียบโดยอนุโลมตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษา หลักเกณฑ์ต่างๆ โดย สพฐ. ไม่มีอ านาจที่จะสั่งปิดใดๆ
ทั้งสิ้น 

 2. การรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ต้องรับไม่สามารถปิดกั้นโอกาส
ทางการศึกษาได้ แต่การลงในระบบข้อมูล คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก CCIS 
โรงเรียน SIS ไม่สามารถบันทึกได้ เว้นแต่จะมีหลักฐานเพ่ือรับงบประมาณ
รายบุคคล 

 3. การประชาสัมพันธ์ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี เพ่ือการบริหาร
การศึกษา ผมจะให้กองการศึกษาประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนได้เข้ามา
สมัครเรียน ตามที่นายสมหมาย บุญลอยได้พูดมาแล้ว เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลคึกคักในภายภาคหน้า มีการ
จัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็ขอชี้แจงในสามประเด็น ขอบคุณครับ 

นายวีรพล (รองประธานสภาฯ) ขออนุญาต ครับ ผมนายนายวีรพล สุทธิเพชร รองประธานสภาเทศบาล
ต าบลคึกคัก โรงเรียนปากวีปมิตรภาพที่ 124 มีทรัพย์สินที่มีรายได้ เช่น สวน
ยาง บ้านพัก เป็นของเทศบาลต าบลคึกคักหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย (นักวิชาการศึกษา) ขออนุญาตท่านประธานครับ ที่ดินมีทั้งหมด 75 ไร่ เป็นที่ดินราชพัสดุ  
ทรัพย์สินของโรงเรียน ก็เป็นเงินรายได้ของโรงเรียน บ้านก็เช่นเดียวกัน แต่จะ
มีปัญหาอยู่ ตอนที่ผมไปรังวัด ที่ดินของบ้านไปทับซ้อนที่ดินของกรมทาง
หลวงจ านวนไม่มาก ดังนั้นรายได้ทั้งหมดก็เป็นรายได้สถานศึกษาทั้งหมด 
ขอบคุณครับ  

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ขออนุญาตครับท่านประธาน เรื่องที่น าเสนอเมื่อสักครู่เป็นเรื่องที่ดี และเป็น
เรื่องที่กังวล ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีงานวิจัยตัวนี้ ซึ่งตอบโจทย์ที่ท่าน สท.สมชาย
สอบถาม ประเด็นความต้องการของชุมชนมีดังนี้ ประเด็นแรกคือถ้าถ่ายโอน
มายังเทศบาลต าบลคึกคักแล้ว ประชาชนเห็นด้วยที่จะให้ถ่ายโอนมาสังกัด
เทศบาลต าบลคึกคัก ประเด็นที่สอง ซึ่งท่านจะต้องเอามาเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร คือ ถ้าถ่ายโอนมายังเทศบาล เรื่องอาคารเรียนต้องมีการปรับปรุงให้
แตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆ ครูผู้สอนต้องมีครูผู้สอนที่มีความรู้แต่ละวิชาเอก 
และหลักสูตรการเรียนการสอน   มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ การอ านวยความ
สะดวก เช่น รถรับส่ง ประเด็นล าดับต่อมาคือ นโยบายของผู้บริการและการ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องการศึกษา ล าดับถัดมา คืองบประมาณเพียงพอหรือไม่ ถ้า
เราน างานวิจัยน ามาต่อยอดเพ่ือวางแผนจะตอบโจทย์ที่ว่าเด็กในต าบลคึกคัก
อยากไปเรียนหรือไม่ เพ่ือให้เกิดความแตกต่างกับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบล
คึกคัก ขอบคุณครับ 
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นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับ ผมขอชี้แจงในเรื่องการเรียนการสอน มีความปลอดภัย มี
สนามกีฬา โรงเรียนสะอาด ค่อยๆด าเนินการไปเรื่อยๆ ดูจากงบประมาณว่ามี
มากน้อยแค่ไหน อันดับแรกก็จะด าเนินการในเรื่องสถานที่เรียนก่อน เน้นการ
เรียนการสอน เด็กนักเรียนก็จะเพ่ิมมากข้ึนเอง ขอบคุณครับ 

นายสิริธร (รองนายกฯ) ขออนุญาตครับ จากที่ผมได้ไปศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะ
ไหล โดยการต้อนรับของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะไหลและท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล ซึ่งยินดีจะเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า 
สิ่งแรกที่เราต้องท าให้เห็นเป็นที่ประจักษ์คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษา 
เป็นรูปธรรมชัดเจน ในพ้ืนที่ต าบลคึกคักมีเด็กไปเรียนนอกพ้ืนที่จ านวนมาก 
และเด็กที่มาเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ ขอบคุณครับ 

นายวีรพล (รองประธานสภาฯ) ขออนุญาต ครับ ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับ และไม่มีความกังวลเรื่องจ านวน
นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนของเทศบาลต าบลคึกคัก อยู่เราว่าจะมี
วิสัยทัศน์อย่างไร สร้างให้ประชาชนรู้ว่าโรงเรียนมีคุณภาพ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 5.1 ญัตติ รายงานผลการวิจัย เรื่อง การ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124  มีใครจะเสนอความคิดเห็นหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีผม วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบเท่านั้น ผมขอไประเบียบวาระ
ถัดไปครับ 
 
5.2 รายงานการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เพื่อทราบ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเสนอใหม่ 5.2 รายงานการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 แจ้งเพ่ือทราบ 
เชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ขอน าเรียน รายงานการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ในส่วนนี้ 
กระผมขอมอบให้นายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษา
ราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายสามารถ (หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) กราบเรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสามารถ ภักดีรัตน์ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ส านัก
ปลัดเทศบาล ขอชี้แจงเพ่ิมเติม จากนายกเทศมนตรี ประกาศเทศบาลต าบล
คึกคัก เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563 ก่อนที่จะดูรายละเอียด จากประกาศเทศบาลต าบลคึกคัก 
กระผมขออธิบายที่มา ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) สืบเนืองจาก ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด จากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
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พังงา ที่ พง 0023.3/ว 3065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนว
ทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือสั่งการในฉบับนี้ จังหวัดได้รับแจ้งกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓   และได้ประชุมชี้แจงแนว
ทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามท้ายพระราชก าหนดฯ) ผ่านวีดิ
ทัศน์ทางไกล (Video Conference) ให้แก่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการ
ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การ
เสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้
ด าเนินการ ดังนี้  
1. ศึกษาแนวทางการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับงบประมาณตามที่
ก าหนด 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดแบบเสนอ
โครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบ
ตามบัญชีแนบท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบฟอร์ม ๒ 
ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ ๓) พร้อมแนบเอกสารประกอบค าขอ
โครงการ แล้วจัดส่งไปยังจังหวัดเพ่ือพิจารณา  
3. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามข้อ 22/2 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ให้อ าเภอตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารโครงการ
ตามท่ีเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ พร้อมจัดท าสรุปงบหน้าในภาพรวมของอ าเภอ จังหวัด โดย
จัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ ปริมาณงาน จุดพิกัดสถานที่ด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ และข้อมูลอื่นตามตัวอย่างที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้อ าเภอรวบรวมเอกสาร
โครงการดังกล่าวส่งจังหวัด ประกอบด้วย 
4.1 สรุปงบหน้าภาพรวมของจังหวัด ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
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4.2 จัดเรียงเอกสารโครงการที่ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามล าดับ ดังนี้ 
4.2.1 แบบตรวจสอบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับงบประมาณจาก
พระราชก าหนด  ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ  จากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
4.2.2 บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคา
โครงการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว  
4.2.3 รายละเอียดแบบเสนอโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้
แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชีแนบท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา     และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบฟอร์ม ๒ ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ ๓)   
4.2.4 ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณ
แรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน (  B.O.Q.) กรณีที่มีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็นราคาตามราคามาตรฐานของทาง
ราชการ และหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการก าหนดไว้
ให้มีใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย ๓ แห่ง 
4.2.5 แบบแปลนของโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลน
ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ 
4.2.6 ส าเนาบันทึกการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีท่ีเป็นการถ่ายโอน) 
4.2.7 ผังบริเวณสถานที่ด าเนินโครงการ 
4.2.8 ภาพถ่ายสถานที่ด าเนินโครงการ 
4.2.9 ส าเนาแผนพัฒนาจังหวัด (ถ้ามี) 
4.2.10 ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
4.2.11 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี เช่น หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์
หรือหนังสือ ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ด าเนินการ  
5. ให้อ าเภอรวบรวมเอกสารโครงการของเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โครงการส่งถึงจังหวัด ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถ้าเราดู
จากหนังสือนะครับ หนังสือมาจากจังหวัด วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และ
ให้รายงานจังหวัด ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรามีเวลา 1 วัน นะ
ครับ ท าให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้ประชุม
หารือ เผื่อจะจัดท างบประมาณสนับสนุนเสนอจังหวัดตามขั้นตอนใน
หน่วยงานต่อไปนะครับ อนึ่ง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้อง
บรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีให้เพ่ิมเติม
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แผน พั ฒนาท้ อ งถิ่ น  โ ดยถื อปฏิ บั ติ ต า มข้ อ  ๒๒/๒  ตามร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งบัญญัติว่า    “ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ    
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” นั้นก็เป็นที่มาของการ จัดท า
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 ของเทศบาลต าบลคึกคัก ซึ่งเมื่อได้หารือ ด้วยเวลาที่จ ากัดนะครับ 
แล้วก็รายละเอียดของโครงการค่อนข้างมาก ก็จะได้ทบทวนโครงการที่
เทศบาลได้จัดท าเสนอหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบโครงการ ว่าเข้ากับกรอบ
นโยบายที่รัฐบาลให้มาหรือไม่ นี้ก็เป็นที่มาการปรับปรุงแผนนะครับ ผมขอ
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการนะครับ อยู่ในหน้าที่ 3 นะครับหน้าแรกก็คือ 
การสร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร มี 2 โครงการนะครับ 
โครงการที่ 1 ก็คือโครงการ โครงการท่าเทียบเรือทุ่นลอยน้ าชายหาดคึกคัก 
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 12,000,000 บาทหน่วยที่จะสนับสนุน ไม่ได้อยู่ใน
หน้าที่ของเรานะครับ จะส่งมอบความต้องการส่วนนี้ไปให้ อบจ. ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา  นะครับ โครงการที่ 2 นะครับ โครงการ
ปรับปรุงแหล่งน้ าหนองมูลตะกั่วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
50,000,000  บาท อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เราได้ประสานกับ อบจ. 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เราไม่
เสนอเอง เราเสนอผ่าน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา นะครับ อีก 1 
โครงการที่จะให้หน่วยงานที่ตามภารกิจได้เสนอ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้าง
เสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมดุล มี 1 โครงการนะครับคือ โครงการฟ้ืนฟูหาดคึกคัก
แบบบูรณาการ ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ 
199,900,000 บาท โครงการนี้ก็จะให้ทางจังหวัด และส านักงานธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ 8 เป็นภารกิจหน้าที่ในโครงการนี้นะครับ ได้บรรจุไว้ แล้วก็
ได้ส่งแผนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือจะได้เป็นต้นเรื่องเผื่อที่จะเสนอขอ
งบประมาณต่อไปนะครับ ในส่วนของเทศบาลต าบลคึกคักที่เราได้เสนอ
งบประมาณเองนะครับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สร้างเสริมคุณภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร จ านวน 8 โครงการ โครงการที่ 1 นะครับ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเนียง (เอกศิลป์ ตันสกุล) 
หมู่ที่ 5 ข้างวัดผดุงธรรมโพธิวาส ระยะทาง ประมาณ 1 กิโลกว่านะนะครับ 
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งบประมาณ 24,966,900 บาท โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับแอส ฟัลท์ติ ก  สายชายทะเลคึกคัก  หมู่ ที่  3  งบประมาณ 
7,490,400 บาท โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ท่อระบาย
น้ าและทางเท้าสายชายหาดบางเนียง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 25,116,700 
บาท โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่
ที่ 4  งบประมาณ 5,272,300 บาท โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว 2 หมู่ที่ 4 งบประมาณ 520,000 บาท 
โครงการที่ 6 โครงการคอนกรีตอเสริมเหล็ก ซอยข้างโบสถ์คริส หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 520,000 บาท โครงการที่ 7 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้า ซอยปากคลอง หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 1,507,600 บาท และตัวนี้ได้ประสานสอบเขตพ้ืนที่แล้วนะ
ครับ และโครงการสุดท้าย โครงการที่ 8 โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยในบ้าน 1 หมู่ที่ 6 งบประมาณ 640,000 บาท ซึ่งทั้ง 8 
โครงการนี้นะครับ เป็นโครงการที่เทศบาลต าบลคึกคัก ได้น าเสนอผ่าน
คณะกรรมการ กบอ.บูรณาการระดับอ าเภอ และคณะกรรมการบูรณาการ
ระดับจังหวัด และท่านนายกฯได้ไปน าเสนอด้วยตัวเองนะครับ พร้อมกับผม 
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งด้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บูรณาการจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕63 นะครับ และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 24
ให้ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติและปฏิบัติ แล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงน า
เรียนให้ที่ประชุมและสภาฯทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5  5.2 รายงานการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 มีสมาชิกท่านใดจะ
สอบถาม เชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดเสนอ เชิญครับ 
นายสามารถ (หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) กราบเรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

คึกคัก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสามารถ ภักดีรัตน์ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ส านัก
ปลัดเทศบาล ก็จะน าเสนอนะครับในที่ประชุม ก็สืบเนื่องมาจาก การปรับปรุง
แผนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ และอ านาจ
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ของนายกที่จะเพ่ิมเติมแผน แล้วก็แจ้งให้สภาทราบ และงบปกติที่เทศบาล
จัดท า เช่นเทศบัญญัติรายจ่าย หรือจ่ายขาดเงินสะสมต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาฯ ซึ่งในตัวนี้ ในช่วง กรกฎาคม สิงหาคม ก็เป็นช่วงที่จะต้อง
ท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งก็
อยากจะหารือในที่ประชุม ทั้งฝ่ายผู้บริหาร แล้วก็ฝ่ายสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เกีย่วข้องในเรื่องของการจัดท าร่างเทศบัญญัติ ปี 2564 ในส่วนของ หมวด 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นะครับ ก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันหารือ ว่าจะท า
โครงการอะไร และก็ทางผมก็จะได้ตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวนั้น ได้มี
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมก็จะได้ จั ดท า
ปรับปรุงแผนเพ่ิมเติมเป็นครั้งที่ 2 นะครับ ในส่วนนี้ต้องขอมติสภาฯ ก็จะได้
หารือที่ประชุมด้วยว่า จะก าหนดกรอบ หรือนัดประชุมหารือ เพ่ือจะท า
โครงการที่จะบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ปี 2564 อย่างนะครับ ก็ได้น าเรียน
หารือที่ประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก วันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 พรุ่งนี้ วันที่ 
26 มิถุนายน ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 
124 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนใกล้จะเปิด
เทอมแล้ว ในส่วนนี้ได้เชิญเทศบาลเข้าร่วม ประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมการจัด
พัฒนาโรงเรียน เพ่ือที่จะเปิดเทอมในภาคเรียนนี้นะครับ ผมเลยขอแจ้งให้ 
สมาชิกสภาฯทุกท่านนะครับ ให้รับทราบ เผื่อว่าใครมีเวลาก็เข้าไป เยี่ยมเยียน
หรือเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพรุ่งนี้นะครับ ในส่วนของทางเทศบาลก็ไปร่วม 
09.00 น. ในส่วนของทางเทศบาลก็ได้จัดเตรียมทีมงานไว้แล้วนะครับ มีพ่น
ยาฆ่าเชื่อ ในส่วนพ่นยุงเทศบาลได้ไปพ่นให้แล้ว พร้อมตัดหญ้า แล้วก็พัฒนา
ในโรงเรียนให้สะอาด จึงขอเชิญทุกๆท่าน ถ้ามีเวลาขอเรียนเชิญนะครับ 

นายสิริธร (รองนายกฯ) ขออนุญาตท่านประธานนะครับ ตามที่นายกเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับ 
น่าจะวันที่ 1 กรกฎาคม น่าจะเปิดทุกโรงเรียนแล้วนะครับ แล้วก็แต่ละ
โรงเรียนได้ประชุมการจัดระบบเรื่องการเรียน แต่ละโรงเรียนการจัดระบบ
อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ อย่างเช่น บางโรงเรียน เรียนทั้งวันจันทร์ถึงวัน
อาทิตย์เลยนะครับ คือเรียนแบบไม่มีวันหยุด แต่จะเรียนวันละ 3 ชั่วโมง 
อย่างนี้นะครับ บางโรงเรียนอาจจะเรียนปกติ แต่จะสลับคาบ สลับห้องเรียน 
เพราะมีมาตรการ เช่นในห้องเรียน ห้ามมีนักเรียน เกิน 20 คน เขาหลีกเลี่ยง
การจะติดโควิดนะครับ อาจจะเห็นแปลกๆหน่อย ที่นี้ก็ทางเทศบาลต าบล
คึกคัก ก่อนที่โรงเรียนจะเปิด เราก็มีแผนซึ่งก็ได้ท าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะ
ครับ เป็นแผนปฏิทินพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เพ่ือระงับการระบาดของโรค โควิด 
19 และปฏิทิน พ่นน้ ายาขจัดยุงลาย เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 22 -26 มิถุนายน  ที่พ่นไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 
โรงเรียนบ้านบางเหนียงได้พ่นหมอกควันไปแล้ว เมื่อเวลา 9 โมงเช้าแล้ว และ
โรงเรียนวัดคมนียเขตได้พ่นหมอกควันไปแล้ว เวลา 13.00 น. ส่วนวันที่ 23 



๑๙ 

 

นะครับมูลนิธิการศึกษาเพ่ือพัฒนาได้พ่นหมอกควันไปแล้ว เวลา 9 โมงเช้า 
แล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พ่นหมอกควันไปแล้ว เวลา 13.00 น. วันที่ 24 
นะครับโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 ได้พ่นหมอกควันไปแล้ว เวลา 
9 โมงเช้า และคริสเตียนมอนเตสซอรี่พรีสกูลได้พ่นหมอกควันไปแล้ว เวลา 
13.00 น. ที่โรงเรียนคริสซอยตาสดนะครับ และวันนี้ วันที่ 25 มีการพ่น
น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีโรงเรียนบ้านบางเนียงและโรงเรียนวัดคมนียเขตในตอนนี้ได้
พ่นอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะพ่นในเวลา 13.00 
น. ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค โรงเรียนบ้านปากวีป ก็ตรง
กับท่ีเราไปพัฒนาพอดี 9 โมงเช้า แล้วก็ 13.00 น. จะมีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรคที่มูลนิธิการศึกษาเพ่ือพัฒนา ก็เป็นการปิดคอร์สในปฏิทินการพ่นตรงนี้นะ
ครับ ก็น าเรียนนะครับ แล้วก็เคสด่วนเมื่อวันจัน ได้มีไข้เลือดออกที่หมู่บ้านมอ
แกน ก็ได้รายชื่อมาจากโรงพยาบาลตะกั่วป่า ก็ได้ประสานกับทาง อสม. ได้
ท าการพ่นหมกควันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และผมก็ได้ปรึกษาหารือกับ
ท่านนายกฯนะครับ จะท าการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโรงเรียน
จะเปิด แล้วก็มีการปูพรม อีกสักครั้ง ก็เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิค 
19 นะครับ ซึ่งโควิคมันกลบเกลื่อนหมด แต่ไข้เลือดออกมันแอบแฝงอยู่ ก็
เยอะในจังหวัดพังงาเรา ก็เป็นเรื่องท่ีน่ากลัว ก็คิดว่ามีการปูพรม แจ้งให้ทราบ
เลยว่า จะเริ่มที่ หมู่ที่ 1 จะเน้นในที่ชุมชน คูระบายน้ า จะพ่นเหมือนเช่นทุก
ครั้งนะครับ ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ) กราบเรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุขเกษม สมบัติ รอง
ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการกิจกรรม
ของกองการศึกษา เทศบาลต าบลคึกคักนะครับ คือโครงการแห่เทียนพรรษา 
ถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆ ในพ้ืนที่ เนื่องจากปีนี้  เทศบาลต าบลคึกคัก 
ประสบปัญหาเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ รายรับ และก็รายจ่าย ตอนนี้
ก็อยู่ในไตรมาสที่ 3 ก าลังจะไตรมาสที่ 4 นะครับ ซึ่งก็พิจารณาแล้ว ตอนแรก
ก็จะก าหนดจัดไปถวายเทียนพรรษา มีหนังสือแจ้งสมาชิกสภาฯ ก่อนหน้านี้
นั้น แต่งบประมาณรายรับ ไม่พอกับรายจ่าย  ในปีนี้ขอแจ้งให้ทราบว่างดนะ
ครับ งดกิจกรรม การถวายเทียนพรรษานะครับ ประจ าปี 2563 เพ่ือให้การ
บริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลคึกคัก เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ก็
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ ขอขอบพระคุณมากครับ 

นายวัชรากร (รรก.ผอ.กองช่าง) กราบเรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวัชรากร เดชประดิษฐ์ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
ครับ ขอแจ้งท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ให้ทราบว่า  บริเวณ เรือ ต 
813  อบจ. ได้มาปรับปรุง ซ่อมแซมคูระบายน้ า ที่ช ารุดทรุดโทรม ก็ขณะนี้
ได้ก าลังด าเนินงานอยู่ครับเพื่อทราบครับ 

 
 



๒๐ 

 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ในเมื่อสมาชิกไม่มีเรื่องเสนอในวาระอ่ืนๆ ผมก็ขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม เวลา ๑1.25  น. 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                          (นายปิติ  ตันสกลุ) 
                                       ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

        (ลงชื่อ)            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                                                 (นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค) 
                                       ต าแหน่ง    ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
 (นายสมคิด  หมื่นกล้า) 

ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
                   (นายอุดม  ตันเก่ง)    

     ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑      
 
(ลงชื่อ)    กรรมการ                    

                                  (นายสมญา  นพฤทธิ์)      
    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒     

     
สภาเทศบาลต าบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕63 แล้ว เมื่อครั้งประชุม
สภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัย.........สมัยที่.......ครั้งที่...............เมื่อวันที่..............................ณ. ............................................ 
 
 
            (ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                                (นายเสน่ห์     บุญน้อย) 
                               ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 


